

# Thư gửi từ Ban Giám đốc WOOMB Quốc Tế

Tháng 9 năm 2023

Kính gửi Chi Nhánh Trực Thuộc

Chúng tôi rất vui được gửi kèm theo Giấy Chứng Nhận Chi nhánh Trực thuộc, công nhận việc tái liên kết của Tổ chức của bạn với WOOMB International Ltd trong ba năm tiếp theo kể từ tháng 9 năm 2023. Bạn lưu ý cho rằng Tổ chức bạn cũng đã được công nhận là cơ quan Đào tạo và Chứng nhận Giảng Viên cho quốc gia của bạn.

Khi là Chi Nhánh Trực Thuộc, Tổ Chức của bạn cam kết:

- dạy Phương pháp Rụng trứng Billings® không thay đổi;
- cung cấp dịch vụ giảng dạy cho tất cả các cặp vợ chồng đang tìm kiếm sự giúp đỡ của bạn bằng cách sử dụng các tài liệu chính thức;
- đào tạo giảng viên mới về Phương pháp Rụng trứng Billings® bằng cách sử dụng Chương trình giảng dạy đã được phê duyệt.

Là Chi nhánh Trực thuộc là bạn cũng thừa nhận tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền thuộc về Cơ quan Quốc tế WOOMB

Sau sự bất ổn toàn cầu do COVID tạo ra, năm tái liên kết này - năm 2023 là một năm đáng ghi nhớ. Chi nhánh Trực thuộc Ý của chúng tôi, phối hợp với Đại Học Công Giáo Thánh Tâm (Università Cattolica del Sacro Cuore), đã thực hiện việc thách thức là tổ chức Hội nghị quốc tế WOOMB tại Rome vào tháng 4. Tất cả chúng tôi đều nhận được một sự ngạc nhiên thú vị khi tuyên bố của Đức Thánh Cha Phanxicô đã được đọc vào đầu Hội nghị kỷ niệm 70 năm này, kể từ khi bác sĩ John Billings lần đầu tiên bắt đầu công việc của mình là giúp đỡ các cặp vợ chồng sống cuộc hôn nhân của họ theo kế hoạch của Đấng Tạo Hóa. Trường Đại học đã rất quảng đại cung cấp Hội nghị trực tuyến cho những người không thể có mặt tham gia trực tiếp và chúng tôi hy vọng rằng những bài thuyết trình trong Hội nghị này sẽ sớm được phổ biến rộng rãi hơn ở định dạng điện tử.

Hai trong số các Giám đốc WOOMB đã có mặt và sau Hội nghị, họ là người phụ trách Chương trình Nâng cao cho các giảng viên từ Châu Âu và các nơi khác. Ngoài ra, các bạn Chi nhánh Trực thuộc Ý đại lợi của chúng tôi đã cung cấp chương trình Đào tạo Giảng viên Cơ bản/Nâng cao kỹ năng. Như kinh nghiệm từ các Hội nghị trước đây đã thấy sự tăng trưởng đáng kinh ngạc về số lượng các quốc gia tìm kiếm thêm đào tạo và đăng ký Liên kết với WOOMB, chúng tôi tin tưởng điều tương tự sẽ xảy ra sau sự kiện tuyệt vời này. Chúng tôi cảm ơn tất cả những người đã tham gia vào việc cung cấp kinh nghiệm này.

Mặc dù việc giảng dạy và đào tạo trực tiếp cho giảng viên mới đã dần dần quay trở lại, nhiều Chi nhánh của chúng tôi vẫn tiếp tục có cơ hội cung cấp dịch vụ giảng dạy và đào tạo điện tử. Chúng tôi tin rằng đây sẽ là một lựa chọn khác mà hầu hết các Chi nhánh của chúng tôi hiện sẽ cung cấp vì nó cho phép những người không gần các trung tâm để được giảng dạy và đào tạo. Nhận thấy sự cần thiết của một nguồn tài nguyên trực quan mà giảng viên có thể sử dụng để giảng dạy Phương pháp Rụng trứng Billings® tại buổi hướng dẫn đầu tiên, chúng tôi đã đáp ứng, qua tài liệu PowerPoint "Các Dấu hiệu tại Âm hộ - Signs at the Vulva" hiện đã được dịch sang chín ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Một lời nhắc nhở rằng tài nguyên WOOMB được cung cấp cho các Chi nhánh Trực thuộc theo Giấy phép (Licence) để giảng viên của Chi nhánh sử dụng, tuy nhiên yêu cầu của Giấy phép là không được thay đổi hoặc sửa đổi mà không có sự

chấp thuận rõ ràng của các Giám đốc của WOOMB International. Nếu Chi nhánh của bạn nhận thấy nhu cầu hiện tại mà tài nguyên không đáp ứng, xin trao đổi với chúng tôi, xin vui lòng không lấy các slide từ những PowerPoint này và thêm vào slide của riêng bạn. Đây sẽ là một vi phạm bản quyền trừ khi bạn được Giám đốc chấp thuận thực hiện việc này.

Khóa học Đào tạo Giảng viên về Phương pháp Rụng trứng Billings® tiếp tục thu hút nhiều học viên, đặc biệt là những người không có Tổ chức liên kết ở nước họ. Là kết quả của Hội nghị Benin năm 2020, một số giáo viên mới đã được đào tạo ở Châu Phi và sẽ tiếp tục đào tạo thêm nhiều giảng viên mới. Nhóm Trục thuộc khu vực của chúng tôi - WOOMB Latinoamerica và Billings Europe, đang chứng tỏ là có hiệu quả cao trong việc hỗ trợ những giáo viên có thể cảm thấy bị cô lập. Bằng cách tiếp cận với nước láng giềng các quốc gia không có Chi nhánh, với sự hỗ trợ của WOOMB International, một số nhóm đã được cố vấn và đã được liên kết hoặc gần với liên kết. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có các nhóm khu vực như vậy cho tất cả các Chi nhánh của chúng tôi để cuối cùng chúng tôi sẽ biến ước mơ của bà Lyn Billings thành hiện thực. Mọi phụ nữ trên trái đất đều có thể tiếp cận được Phương pháp này.

Thông tin thống kê được cung cấp như một phần của việc liên kết, lại một lần nữa cho chúng ta thấy khối lượng công việc khổng lồ đang được thực hiện trên toàn cầu bởi một nhóm người quan trọng là các tình nguyện viên tuyệt vời! Thật thú vị khi đọc về thành tích của bạn và cũng cùng xem xét những thách thức sẽ luôn là một phần của công việc này. Có vẻ như những thách thức là phổ biến, nhưng chúng không bao giờ ngăn cản được sự lan tỏa của Phương pháp hay sự nhiệt huyết, cống hiến của “đội quân giáo viên” làm công việc này một cách tự nguyện và với tình yêu.

Chúng tôi cầu nguyện rằng bạn sẽ được ban nhiều ơn phước để có thể tiếp tục chia sẻ tin vui này. Thế giới thật tồi tệ cần phải nghe nó, nhưng có vẻ như ở mọi quốc gia, những tiếng ồn phản sự sống đang khiến mọi người khó nghe thấy và nhận món quà của chúng tôi. Chúng tôi biết chúng tôi có sự thật và theo lời của Nhà thần bí thế kỷ 12, Julian of Norwich: “Mọi chuyện sẽ ổn và mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Đây là câu nói ưa thích của Tiến sĩ Lyn Billings và công trình nghiên cứu cả đời của John và Lyn Billings đã cho thấy lời tiên tri này là sự thật.

Chúng tôi cảm ơn sự cống hiến và vắng thân của bạn và xin bạn cầu nguyện cho các Giám đốc và Đại Gia đình Toàn cầu Billings. Phương pháp Rụng trứng Billings® mà Cuộc Cách mạng Billings bắt đầu từ 70 năm trước vẫn tiếp tục hưng thịnh.

Trân trọng

Gillian Barker Kerry Bourke Marian Corkill Bernadette Davies Marie Marshall  
Ban Giám Đốc